

เซ็นทาราเสนอแพ็คเกจ Phuket Rediscovered



ยกระดับประสบการณ์การพักผ่อนริมทะเลภูเก็ต ในราคาเริ่มต้นที่ 55,440 บาทสำหรับ 7 วัน

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ขอเสนอแพ็คเกจสุดพิเศษ Rediscover Phuket เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนสุดหรูตลอดระยะเวลาการเข้าพัก 7 วัน ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือสองแห่งภายในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ เซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ท ภูเก็ต และ ไม้ขาว ดรีม วิลลา รีสอร์ทและสปา เซ็นทารา บูติก คอลเลกชัน

สำหรับแพ็คเกจนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเดินทางได้มีโอกาสได้อิ่มเอมกับเสน่ห์และสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต และยังตอบรับกับแคมเปญทางการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Amazing Thailand, Now Even More Amazing ที่ต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วให้กลับไปเยี่ยมเยือนยังเกาะภูเก็ตอีกครั้ง

โดยในแพ็คเกจ Rediscover Phuket นั้น จะรวมโปรแกรมอาหารและเครื่องดื่มแบบพูลบอร์ดหรือฮาล์ฟบอร์ด (รวมอาหารทุกมื้อ หรือ อาหารเช้าและอาหารเย็น)เอาไว้ด้วย และยังเพิ่มความสะดวกสบายกับการเดินทางด้วยบริการรถรับส่งทั้งขาไปและกลับจากสนามบิน สนุกสนานไปกับคลาสเรียนทำอาหาร คลาสออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางน้ำที่มีพร้อมให้บริการ ณ รีสอร์ทสุดหรูริมชายทะเลของเซ็นทาราทั้งสองแห่ง

สำหรับแพ็คเกจ Rediscover Phuket ณ เซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ท ภูเก็ต นั้น ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็นห้องพักประเภทพูลสวีทหรือพูลวิลล่า และยังได้เติมอิมไปกับการพักผ่อนการพักผ่อนอันแสนสะดวกสบายอย่าง

เต็มที เพราะในแพ็คเกจได้รวมเอาโปรแกรมอาหารและเครื่องดื่มแบบฟูลบอร์ด ที่มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มอันโอชะ สำหรับทุกช่วงเวลาตลอดการเข้าพัก ทั้งมื้อเช้า กลางวัน และค่ำ และในแต่ละสัปดาห์ ลูกค้ายังสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่รีสอร์ทมีให้บริการได้สองอย่าง อาทิ คลาสสนุกๆ อย่างคลาสเรียนมวยไทยหรือคลาสเรียนทำอาหารไทย สูตรต้นตำรับ กิจกรรมและกีฬาทางน้ำ ปล่องกายและใจให้ผ่อนคลายด้วยการทำสปา หรือจะเลือกจิบชาและลิ้มลองขนมว่างยามบ่ายสไตล์อังกฤษสำหรับสองท่านก็สามารถทำได้ โดยสำหรับรีสอร์ทสุดหรูแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายหาดของอ่าวกระรน ใช้เวลาขับรถจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตมายังรีสอร์ทได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ถือเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมทั้งสำหรับคู่รักที่มองหาสถานที่พักผ่อนแบบโรแมนติกส่วนตัว และลูกค้ากลุ่มครอบครัวที่อยากใช้เวลาทำกิจกรรมและสรรสร้างความทรงจำอันมีค่าร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเพลิดเพลินกับสวนน้ำภายในรีสอร์ทหรือสนุกไปกับกีฬาทางน้ำที่มีให้เลือกมากมาย

ในส่วนของ ไม้ขาว ดรีม วิลลา รีสอร์ทและสปา เซ็นทารา บูติก คอลเลกชัน คือรีสอร์ทสุดหรูที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ด้านเหนือของชายฝั่งทะเลภูเก็ต มีห้องพักขนาดใหญ่สไตล์วิลล่าให้เลือกตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 3 ห้องนอน และทุกหลังจะมีสวนที่เป็นสวนสีเขียวแยกไว้เป็นสัดส่วน โดยสำหรับแพ็คเกจ Rediscover Phuket นี้จะมาพร้อมโปรแกรมอาหารและเครื่องดื่มแบบฮาล์ฟบอร์ด ที่ให้บริการอาหารสองมื้อต่อวัน คือมื้อเช้าและมื้อเที่ยงหรือมื้อค่ำ วิลล่าแต่ละหลังจะมีมอบบรรยากาศการพักผ่อนอันเงียบสงบริมชายทะเล และเสริมด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ คลาสเรียนทำอาหารไทย คลาสฟิตเนส และคลาสเรียนโยคะ หรือกีฬาต่างๆ เช่น การพายบอร์ดลอยน้ำ พายคายัค หรือหากต้องการปั่นจักรยานชมสวนสวยภายในพื้นที่อันกว้างขวางของรีสอร์ทก็มีจักรยานพร้อมให้บริการ รีสอร์ทแห่งนี้ประกอบด้วยพูลวิลล่าทั้งสิ้น 22 หลัง ที่นอกจากจะถูกออกแบบมาให้มีดีไซน์ที่สวยงามโดดเด่นแล้ว ยังครบครันด้วยส่วนของห้องครัวที่มีอุปกรณ์ประกอบอาหารครบถ้วน ศาลากลางแจ้งสำหรับการจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวสุดชิลริมสระ ถือเป็นสถานที่ที่สามารถมอบประสบการณ์การพักผ่อนอันสมบูรณ์แบบให้กับผู้มาเยือนได้อย่างแท้จริง

ทั้งเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต และไม้ขาว ดรีม วิลลา รีสอร์ทและสปา เซ็นทารา บูติก คอลเลกชัน นั้นได้รับมาตรฐานที่พัก SHA+ (SHA Plus) หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อการท่องเที่ยวที่รับรองโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทุกแห่งยังให้บริการลูกค้าภายใต้โปรแกรม “เซ็นทารา คอมพลีท แคร์” (Centara Complete Care) มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมอบความปลอดภัยสูงสุดให้แก่แขกผู้เข้าพักทุกท่าน

ลูกค้าสามารถสำรองห้องพักโปรโมชัน Phuket Rediscovered ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2564 และเข้าพักภายใน 31 ธันวาคม 2564 ในราคาเริ่มต้นที่ 55,440 บาท สำหรับการเข้าพัก 7 คืน โดยเซ็นทารามอบสิทธิพิเศษให้เด็กไม่เกิน 2 คน เข้าพักฟรี (โดยแชร์เตียงร่วมกับผู้ปกครอง)

สนใจสำรองห้องพักและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

<https://www.centarahotelsresorts.com/featured-packages/phuket-rediscovered>